

*

Số 248 - BC/HU

BÁO CÁO

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”

Thực hiện Công văn số 802-CV/BTGTU ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Ban Thường vụ Huyện uỷ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Huyện Đức Trọng có diện tích tự nhiên 901,79 km², dân số 192.180 người, với 15 đơn vị hành chính, gồm 14 xã và 01 thị trấn. Những năm qua, kinh tế - xã hội địa phương có những bước phát triển vượt bậc. Hạ tầng ngày càng được đầu tư và phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất các ngành văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được tăng cường. Hệ thống y tế của huyện được quan tâm đầu tư, tập trung nhiều tuyến, đa dạng các loại hình chăm sóc sức khoẻ bằng y học hiện đại, y học cổ truyền - dân gian. Hoạt động y dược học cổ truyền có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều cơ sở đông y hoạt động có bề dày kinh nghiệm, quy mô và uy tín. Đây là điều kiện thuận lợi cho nền đông y Việt Nam và Hội Đông y huyện phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, nâng cao tuổi thọ người dân, đáp ứng sự phát triển mới của huyện.

Hệ thống Y tế huyện Đức Trọng hiện nay gồm: 01 Phòng Y tế huyện, 01 Trung tâm Y tế huyện, 02 Phòng Khám đa khoa khu vực (Đà Loan, Ninh Gia) và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn. Trong đó, có 01 khoa YHCT thuộc Trung tâm y tế Đức Trọng; 16 cơ sở chẩn trị Đông y tư nhân, 01 cơ sở kinh doanh Đông dược, các cơ sở Đông y tư nhân chủ yếu hoạt động tập trung tại thị trấn Liên Nghĩa.

Hội Đông y huyện gồm 67 hội viên, Ban chấp hành hội gồm 09 thành viên: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 06 ủy viên.

II. Quá trình quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW

1. Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 24-CT/TW

Nhận thức công tác phát triển nền Đông y là một trong những yếu tố quan trọng cùng với hệ thống y tế nhà nước bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước nhằm củng cố trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin của nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi có Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, các ngành liên quan, trực tiếp là UBND huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế triển khai học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tích cực đưa Chỉ thị 24-CT/TW đi vào cuộc sống có hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 24-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử, internet, mạng xã hội, hệ thống phát thanh địa phương, loa truyền thanh cơ sở các mục tiêu, quan điểm và các giải pháp tăng cường sức khỏe nhân dân.

Hội Đông y huyện thường xuyên tổ chức lồng ghép những buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm khám chữa bệnh cho các hội viên, xây dựng người thầy thuốc có kỹ năng, y đức. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đông y Việt Nam, giúp cho hội viên kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách với ngành Y học cổ truyền, thực hiện tốt hơn công tác nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông y, nuôi trồng, phát triển nguồn dược liệu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Khoa Y học cổ truyền thuộc Trung tâm Y tế huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc nam chữa một số bệnh thông thường thông qua các vườn thuốc nam được trồng, chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, 13 trạm y tế xã, thị trấn và 02 PKĐKKV. Thường xuyên quan tâm phổ biến tuyên truyền công tác chữa bệnh bằng Đông y trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tọa đàm kinh nghiệm khám chữa bệnh, xây dựng người thầy thuốc có kỹ năng, y đức nhằm phục vụ người bệnh. Ra mắt bản đọc chuyên mục “Mỗi tuần một cây thuốc”. Qua đó giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về ngành Y học cổ truyền, bảo tồn cây thuốc, trồng cây thuốc, sử dụng cây thuốc tại địa phương để chữa một số bệnh thông thường. Chương trình đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa.

Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y và Hội Đông y huyện; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương, các phòng, ban liên quan đã triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, gắn công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với việc xây dựng phát triển Đông y cơ sở, nhận thức rõ 5 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 nhiệm vụ và giải pháp mà Chỉ thị đã nêu.

2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW

Với quan điểm chỉ đạo vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển Đông y, kết hợp với Tây y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sau khi có Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 02/08/2011 để triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Ngày 30/8/2011, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGHU “hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 24-CT/TW, Kế hoạch số 16-KH/HU, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2026/UBND ngày 12/8/2011 “về việc xây dựng chương trình phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 30/9/2011 “về phát triển Hội Đông y huyện Đức Trọng giai đoạn 2011 - 2015”; Công văn 80/UBND ngày 13/01/2012 “v/v tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Đồng thời, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động cho Trạm Y tế các xã, thị trấn trong việc thực hiện khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, Đông Tây y kết hợp, có kế hoạch kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc từng quý, 6 tháng và kiểm tra cuối năm đề nghị sở y tế phúc tra công nhận xã đạt tiên tiến về y học cổ truyền. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc trồng và bảo tồn các loài cây thuốc quý, phát huy những bài thuốc gia truyền, tăng cường sử dụng thuốc nam trong nhân dân. Phòng y tế phối hợp với Công an, Trung tâm y tế, Trạm y tế các xã thị trấn tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn hoạt động cho các cơ sở Đông y tư nhân trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở, cá nhân hành nghề trái phép, nhắc nhở, hướng dẫn lập thủ tục cấp phép đối với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Có văn bản hướng dẫn các đơn vị cơ sở thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh thuốc gia truyền không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, các hoạt động mãi võ, khám chữa bệnh lưu động trái phép trên địa bàn huyện, nhất là các khu vực chợ, nơi tập trung đông người. Trong 15 năm qua, không để xảy ra hiện tượng, người nước ngoài lập phòng khám và hoạt động chữa bệnh trái phép tại địa phương.

PHẦN THỨ HAI
Kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW

I. Kết quả đạt được:

1. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự phát triển của nền Đông y

Xác định được vai trò quan trọng của nền Y học cổ truyền trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền trên địa bàn, qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc trồng và bảo tồn các loài cây thuốc quý, phát huy những bài thuốc gia truyền, tăng cường sử dụng thuốc nam trong nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự nỗ lực của từng cán bộ y tế, đến nay Hội Đông y huyện đã đạt được những kết quả như sau:

- Hội Đông y huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ; đồng thời kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào công tác phòng bệnh và khám, chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây, con quý hiếm làm thuốc, sản xuất thuốc. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đông y, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở; làm cho mọi người nhận thức được giá trị và tác dụng của việc khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y và nền y học cổ truyền Việt Nam.

- Hoạt động của Hội ngày càng phát triển đi sâu vào chức năng, nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân bằng phương pháp đông y; thực hiện đúng theo điều lệ Hội. Hoạt động ở các phòng chẩn trị đông y từ huyện cho đến cơ sở có hiệu quả, được chính quyền và nhân dân tín nhiệm; số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y ngày càng nhiều. Hội thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa đông y và tây y từ khâu đào tạo, đến khám chữa bệnh và tuyên truyền phòng bệnh.

2. Kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y, đông dược.

- Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về đông y và đông dược. Chỉ đạo ngành y tế huyện thường xuyên kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bằng đông y và Y học cổ truyền trên địa bàn. Công tác tổ chức bộ máy Hội Đông y các cấp được củng cố, kiện toàn. Xây dựng và thực hiện tốt qui chế hoạt động, lịch sinh hoạt của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, chế độ báo cáo, hội

hợp; quan tâm, tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất, kinh phí cho Hội hoạt động. Công tác phối hợp liên tịch giữa Hội Đông y, Hội Chử thập đỏ, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện thực hiện có hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe và phát triển y dược học cổ truyền.

- Hệ thống khám chữa bệnh bằng Đông y tại huyện Đức Trọng gồm Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng và 18 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền thuộc Hội Đông y huyện. Hội Đông y đã phát triển được 67 hội viên, Ban Chấp hành gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 06 Ủy viên. Toàn Hội hiện có 61 hội viên đang hành nghề; Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện có 14 nhân viên gồm: 05 Bác sĩ, 05 Y sĩ, 02 Dược sĩ, 02 KTV. Khoa thực hiện khám chữa bệnh ngoại trú bằng Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.

- Công tác khám, chữa bệnh bằng đông y ngày càng được nhân dân quan tâm. Chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân có nhiều tiên bộ, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh ngày càng tăng của nhân dân. Từ 2008 đến nay, Khoa Y học cổ truyền và các phòng chẩn trị Y học cổ truyền trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 300.000 lượt bệnh nhân với các bệnh chủ yếu như: viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, suy nhược tuổi già, các chứng đau dây thần kinh, bệnh phụ khoa... Bên cạnh đó, Hội Đông Y luôn tích cực hưởng ứng các công tác chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các công tác đoàn thể...

- Thực hiện việc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại để hỗ trợ trong công tác điều trị, ngày 15/01/2017, Sở Y Tế đã có quyết định thành lập Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Năm 2014, Trung tâm y tế đã sửa chữa và xây dựng mới cho khu vực khám chữa bệnh ngoại trú Y học cổ truyền với tổng số tiền là 167.709.000^d. Mua sắm trang thiết bị: máy sắc thuốc tự động, tiệt trùng, công nghệ Hàn quốc; máy Laser châm với tổng số tiền 617.450.000^d.

Trước đây, với bảng điểm tại Công văn số 5123/YT-YH ngày 03/7/2001 của Bộ Y tế ban hành bản “Tiêu chuẩn xã tiên tiến về y học cổ truyền”, 15/15 Trạm y tế đều đạt tiên tiến về Y dược cổ truyền. Năm 2015, khi có thay đổi về cách chấm điểm theo Quyết định 647/QĐ-BYT ngày 14/02/2015 của Bộ Y Tế, do yêu cầu các tiêu chí cao hơn, nên hiện nay chỉ có 05/15 xã đạt Tiên tiến về y dược cổ truyền.

3. Về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực đối với Đông y

- Các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nền đông y Việt Nam luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Hội, các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tại địa phương hoạt động và phát triển; khuyến khích các thầy thuốc đông y cống hiến, sưu tầm, phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm trong phòng và chữa bệnh có hiệu quả; khuyến khích việc nghiên cứu kế thừa, ứng dụng và nghiên cứu kết hợp Đông y với Tây y trong công tác khám, điều trị bệnh một cách hài hòa, hiệu quả; khuyến khích việc khám, chữa bệnh, sản xuất, sử dụng thuốc y dược cổ truyền.

- Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội Đông y huyện đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Đông y được chú trọng, cử hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng do Tỉnh Hội tổ chức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, y đức, y thuật cho cán bộ, hội viên trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân bằng y học cổ truyền.

4. Về nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng dược liệu và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Đông y

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Hội thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu cho nhân dân hiểu biết, sử dụng một số cây thuốc, bài thuốc quý, phương pháp chữa bệnh thường gặp. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy nguồn dược liệu quý, những bài thuốc cổ truyền, phương pháp chữa bệnh hay bằng đông y, nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, triển khai vườn thuốc nam mẫu tại trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám Đa khoa khu vực. Tăng cường tuyên truyền thông qua giao ban y tế thôn bản, khám chữa bệnh tại đơn vị. Khoa Y học cổ truyền luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc nam chữa một số bệnh thông thường thông qua các vườn thuốc nam được trồng, chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, 13 trạm y tế xã, thị trấn và 02 Phòng khám Đa khoa khu vực.

- Chỉ đạo Khoa Y học cổ truyền, cho ra mắt bản đọc chuyên mục “Mỗi tuần một cây thuốc”. Qua đó, giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về ngành Y học cổ truyền, bảo tồn cây thuốc, trồng cây thuốc, sử dụng cây thuốc tại địa phương để chữa một số bệnh thông thường. Chương trình đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa.

5. Về xã hội hóa và hợp tác quốc tế về y học cổ truyền

Các cấp uỷ đảng, chính quyền đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực, sản xuất kinh doanh thuốc đông y, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện ngày càng đầu tư và phát triển. Qua đó, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển nền Đông y Việt Nam.

6. Về tăng cường vai trò nòng cốt của Hội Đông y

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Đông y huyện tăng cường vai trò nòng cốt của Hội trong việc:

- Tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới. Tích cực phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch hoạt động; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; phát triển hội viên; kết hợp với ngành y tế huyện trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng vườn thuốc nam, sưu tầm

cây thuốc quý; tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bằng đông y.

- Vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên những người hành nghề y, dược cổ truyền mang tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm thừa kế, phát huy, phát triển nền Đông y huyện, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Làm tốt chức năng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mang tính chất đặc thù, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

- Cụ thể hóa nội dung, xây dựng kế hoạch hành động của Trung ương Hội theo từng năm, từng nhiệm kỳ, phổ biến đến các thành viên Hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; gắn phát triển y học cổ truyền với phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các chính sách về công tác mặt trận của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thừa kế những môn thuốc hay, những cây thuốc quý của các ông lang, bà lang, lương y có tay nghề cao, người có bài thuốc gia truyền hiệu quả ở các thôn, xóm, bản, làng.

- Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay Hội đã tham gia có hiệu quả cùng ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Hội đã hướng dẫn sử dụng Y học cổ truyền trong phòng, chống Covid-19; tổ chức trao tặng quà tại các bệnh viện dã chiến và tuyến đầu phòng, chống dịch; chỉ đạo hội viên là các thầy thuốc Đông y, nhân viên các bệnh viện Y học cổ truyền địa phương sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch..

II. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

1. Hạn chế, tồn tại

- Việc đầu tư, nhân giống một số cây thuốc quý để duy trì vườn thuốc Nam kiến mẫu tại trạm y tế các xã, thị trấn còn gặp một số khó khăn. Việc trồng cây thuốc nam còn hạn chế trong quy mô vườn thuốc mẫu. Chưa thực hiện được việc quy hoạch, trồng cây dược liệu trên địa bàn.

- Cán bộ phụ trách Đông y tại trạm y tế các xã, thị trấn phải kiêm nhiệm nhiều chương trình y tế nên việc sưu tầm, bảo tồn và nhân rộng những bài thuốc hay, cây thuốc quý trong nhân dân đôi lúc chưa kịp thời. Hội Đông y huyện không có cán bộ chuyên trách, kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu là do các hội viên tự đóng góp nên thiếu nguồn kinh phí chi cho các hoạt động thường xuyên của hội; thiếu cán bộ để cơ cấu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

- Mạng lưới cơ sở Đông y phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại thị trấn Liên Nghĩa. Đến nay, toàn huyện chưa có Hội Đông y xã, thị trấn nên việc vận động, tập hợp giáo dục y đức, y thuật, pháp luật khám chữa bệnh cho những người hành nghề Đông y, Đông dược ở cộng đồng còn hạn chế. Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông y và các bài thuốc gia truyền đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân chưa được phát huy.

- Lực lượng cán bộ Phòng Y tế huyện còn mỏng, do đó, công tác quản lý hoạt động Đông y trên địa bàn chưa thật chặt chẽ, còn có một vài đối tượng hoạt động khám chữa bệnh Y học cổ truyền lén lút, sai quy định chưa được phát hiện và xử lý kịp thời và triệt để.

- Công tác nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng đúng mức, công tác huấn luyện, đào tạo, xã hội hóa Y học cổ truyền chưa được đẩy mạnh. Công tác phát triển hội viên gặp khó khăn do đây là hội nghề nghiệp với các yêu cầu khắc khe về trình độ, năng lực chuyên môn.

2. Nguyên nhân

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Đông y Việt Nam về tiêu chí thành lập Hội Đông y xã, thị trấn và điều kiện thực tế địa phương thì các xã, thị trấn huyện Đức Trọng chưa đủ điều kiện thành lập Hội Đông y xã. Công tác vận động người có bài thuốc gia truyền công hiến cho nhà nước hoặc cho hội, hoặc truyền cho con cháu với mục đích bảo tồn và phát triển nền Đông y, Đông dược còn chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời.

- Hạn chế về nhân lực, cán bộ làm công tác Y học cổ truyền phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác. Hiện chỉ có 9/15 trạm y tế xã, thị trấn có cán bộ chuyên trách Y học cổ truyền. Với quy định Y sỹ Y học cổ truyền mới được khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và được thanh quyết toán Bảo hiểm y tế nên việc phát triển Y học cổ truyền tại các xã chưa có cán bộ chuyên trách Y học cổ truyền gặp rất nhiều khó khăn, không thực hiện được.

- Nguồn dược liệu còn thiếu và chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được thị trường và xuất khẩu.

III. Bài học kinh nghiệm

Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong tổ chức Đảng và toàn xã hội về phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.

Hai là, cần tích cực trong công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền về chỉ đạo, hỗ trợ điều kiện để Hội thực hiện kế hoạch, chương trình công tác; nội dung phong phú, thu hút cán bộ, hội viên, góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tay nghề cho các hội viên, lương y; kết hợp đông - tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ba là, Hội Đông y phải thực hiện tốt Điều lệ, quy chế hoạt động, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý công tác Hội. Xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ các cán bộ, hội viên.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ Y học cổ truyền về tích cực đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Năm là, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung và cán bộ, hội viên Hội đông y nói riêng.

PHẦN THỨ BA

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển nền Đông y và Hội Đông y huyện trong thời gian tới

I. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt râu rộng Chỉ thị 24-CT/TW về “phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” đến các cấp uỷ, chính quyền, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Đông y trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục Y đức đối với những người hoạt động trong lĩnh vực Đông y, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Tuyên truyền, quán triệt những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chữa bệnh bằng Đông y cho đội ngũ làm công tác Đông y nhằm không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bằng Đông y trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng đến vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân trong việc giữ gìn, phát huy vốn quý của nền Y học cổ truyền trong nhân dân.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố mạng lưới Đông y cơ sở gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong Hội Đông y.

3. Tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Đông y nói riêng và ngành y tế nói chung theo tinh thần Thông báo số 126-TB/TW ngày 01/4/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Kết luận của Ban Bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 24-CT/TW trong việc phát triển Hội đông y phù hợp với điều kiện, đặc thù của huyện Đức Trọng.

4. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp trong việc thu hút cán bộ Đông y về học tập, nghiên cứu, làm việc tại địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện cử tuyển đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ đang công tác tại địa phương trong lĩnh vực Đông y.

5. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế huyện nhà tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu trong lĩnh vực điều trị bằng Đông y, Đông – Tây y kết hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuẩn hoá lương y thừa kế, giữ gìn phát huy những vốn quý từ các bài thuốc gia truyền trong nhân dân.

7. Tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý trên lĩnh vực Đông y, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh; đồng thời phát hiện, hướng dẫn, khuyến khích người dân tiến hành các thủ tục đăng ký để được cấp phép hoạt động đối với những bài thuốc, phương thuốc gia truyền có hiệu quả trong điều trị bệnh.

8. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Y tế nói chung và Y học cổ truyền nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề tư nhân về y, dược học cổ truyền.

II. Đề xuất, kiến nghị:

- Có chế độ đãi ngộ, thu hút tương xứng, có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội; có chế độ đãi ngộ, tuyên dương, khen thưởng đối với các cá nhân cung cấp các bài thuốc gia truyền, những kinh nghiệm hay trong khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền.

- Sở Y tế sớm có văn bản hướng dẫn công tác trồng, phát triển nguồn dược liệu, từng bước đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng dược liệu trong khám chữa bệnh Đông y, đồng thời nâng cao giá trị, phát huy ưu thế của nguồn dược liệu bản địa theo định hướng tại Công văn số 6757/UBND-VX ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Hội Đông y tỉnh liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, đào tạo cho các hội viên chưa đủ điều kiện được công nhận là Lương y. Thường xuyên mở các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khám chữa bệnh vào địa phương. Có chế độ ưu đãi, khuyến khích đối với những cá nhân cống hiến các bài thuốc, phương thuốc gia truyền.

Trên đây là báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về “*phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*” trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Nơi nhận:

- BTG/TU,
- TT/HU, HĐND, UBND huyện,
- Các TCCS đảng,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Lưu VP/HU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Hồng Khánh